



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

(การขยายเวลาการจัดการเรียนการสอน การปิดสนามกีฬา การปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน)

ฉบับที่ ๒๘

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในพื้นที่ประเทศไทยได้ขยายเป็นวงกว้างและประกอบกับคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๔๒/๒๕๖๔ และ ๔๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และให้การเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (การขยายเวลาการจัดการเรียนการสอน การปิดสนามกีฬา การปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน) ฉบับที่ ๒๘ ดังนี้

๑. การจัดการเรียนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๑.๑ ให้ขยายการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ในรูปแบบออนไลน์ หรือรูปแบบผสมผสานตามความเหมาะสมตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๒๗ ไปจนถึง วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

๑.๒ ให้ชะลอ หรือ งดการจัดกิจกรรมใด ๆ ที่มีการรวมตัวของนักศึกษา ตั้งแต่ประกาศฉบับนี้ ประกาศใช้ไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

๑.๓ กรณีการฝึกภาคสนาม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาของนักศึกษาให้ประสานสาขาวิชาหรือประธานหลักสูตร พิจารณาให้นักศึกษาเปลี่ยนย้ายสถานที่ออกฝึกภาคสนาม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาไปยังสถานที่อื่นได้ตามความเหมาะสม หรือปรับเปลี่ยนระยะเวลาหรือกำหนดกิจกรรมอื่นมาทดแทนการฝึกงาน หรือปรับวิธีการวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการสอนแบบออนไลน์หรือกิจกรรมอื่นที่ได้ดำเนินการไป เพื่อให้การจัดการศึกษามีความต่อเนื่องและมีให้เกิดผลกระทบต่อนักศึกษาโดยคำนึงถึงความต้องการและความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นสำคัญ

๑.๔ การจัดกิจกรรมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์หรือรูปแบบผสมผสานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม กรณีการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันของบุคคล เกิน ๕๐ คน ให้ขออนุญาตรองอธิการบดีที่รับผิดชอบในสายงานนั้น โดยผู้รับผิดชอบต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

๒. ให้ขยาย...

๒. ให้ขยายเวลาการปิดสนามกีฬาทุกประเภทและลานกิจกรรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไปจนถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

๓. การปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

ให้ขยายเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๒๗ ไปจนถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ โดยพร้อมรับการสั่งการหรือการติดต่อกิจการจากผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสายงาน เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เสมือนการปฏิบัติงานในหน่วยงานตามปกติ และไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อทางราชการ ให้มีการกำหนดเป้าหมายการทำงานอย่างชัดเจน รวมถึงกำหนดรูปแบบของการติดต่อ สื่อสาร ประสานงานและรายงานความสำเร็จหรือความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าส่วนงานตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน (ยึดตามแนวปฏิบัติประกาศของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๒๕)

ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศฉบับนี้ กรณีที่มีปัญหาหรือมีเหตุขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสินนท์)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร